
Hverfisráð Grafarvogs 
 
Árið 2015, mánudaginn 5. janúar var haldinn 111. fundur hverfisráðs Grafarvogs.  
Fundurinn var haldinn í Miðgarði í Grafarvogi og hófst kl. 16:40. Viðstaddir voru 
Bergvin Oddsson, formaður, Guðbrandur Guðmundssonar, Gísli Rafn Guðmundsson 
og Elísabet Gísladóttir. Auk þeirra sátu fundinn Trausti Harðarson áheyrnarfulltrúi 
Framsóknar og flugvallarvina, Árni Guðmundsson, áheyrnarfulltrúi íbúasamtaka 
Grafarvogs, og Hera Hallbera Björnsdóttir, verkefnastjóri í Miðgarði, sem jafnframt 
ritaði fundargerð.   

 
Þetta gerðist: 

 
1. Rætt um verkefni sem fara í kosningu í Betri hverfi.  

Ályktun hverfisráðs: 
 

Þar sem tillaga um nýja og breiða vatnsrennibraut í sundlaug Grafarvogs 
hefur fengið langmest fylgi allra tillagna fyrir Grafarvog á vef Betri 
Reykjavík telur hverfisráð Grafarvogs óhjákvæmilegt annað en að halda 
henni inni í kosningu í Betri hverfi. 

 
Fundi slitið kl. 17:40 
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